

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan mô hình nuôi gà Tô của hội viên nông dân Nguyễn Văn Tuyên, thôn Tô Hải, xã An Mỹ (Quỳnh Phụ).

Sáng ngày 6/10, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đi thăm các mô hình phát triển kinh tế giỏi của hội viên nông dân trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Đoàn đã đến thăm mô hình của ông Phạm Hồng Sơn, thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ cấy giống lúa ĐS1 với diện tích hơn 20ha, tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 7 lao động với thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí, mô hình thu về từ 400 - 500 triệu đồng/năm. Mô hình của ông Phạm Văn Duật, thôn Hưng Đạo, xã Quỳnh Thọ tích tụ 7ha trồng cây được liệu, tạo việc làm cho 12 lao động thường xuyên với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí ông Duật thu về từ 300 - 400 triệu đồng/năm. Đoàn cũng đến thăm mô hình của gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên, thôn Tô Hải, xã An Mỹ nuôi gà Tô từ năm 2005 với hơn 60m2 chuồng trại nuôi 60 gà mái và 15 gà trống. Đây là mô hình áp dụng để tài "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh sản tiên tiến nhân giống gà Tô và xây dựng mô hình nuôi gà Tô thương phẩm theo hướng VietGAHP".

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các hội viên nông dân đã không ngừng học hỏi, mạnh dạn đầu tư vốn, giống, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của hội viên nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đưa các phong trào, hoạt động của địa phương ngày càng phát triển. Hội Nông dân tỉnh cần chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của hội viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; giúp đỡ hội viên về vốn, giống, khoa học kỹ thuật; vận động hội viên tham gia tích tụ ruộng đất, hình thành những cánh đồng lớn, các tổ hợp tác, hợp tác xã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hội nông dân từ tỉnh tới cơ sở phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với hội viên, giúp hội viên tiêu thụ sản phẩm; tổ chức cho hội viên tham quan, học tập và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế đem lại thu nhập cao. Hội viên nông dân cần tích cực tìm hiểu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập. Trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, hội viên nông dân cần ưu tiên phát triển các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đưa những sản phẩm sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tới tay người tiêu dùng, bảo đồ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mà mình làm ra.

TIẾN ĐẠT

PHẦN ĐÁU HOÀN THÀNH...

(Tiếp theo trang 1)



Công ty TNHH TAV (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh) ứng dụng thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận và thuế cho ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa

Nhiều chỉ tiêu thu đã hoàn thành dự toán được giao như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 137%), thuế thu nhập cá nhân (đạt 106,1%), thu tiền sử dụng đất (đạt 226,9%), thu từ hoạt động xổ số (đạt 102,5%)... Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Thuế đã chủ động thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế như: thực hiện gia hạn thuế cho 890 người nộp thuế theo Nghị định số 52 của Chính phủ với số tiền gần 389,3 tỷ đồng; trình UBND tỉnh hỗ trợ 79 hộ cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ với số tiền 237 triệu đồng; thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ hơn những kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách 9 tháng, đồng thời nêu một số kiến nghị nhằm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021 ở mức cao nhất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh đánh giá cao nỗ lực của ngành Thuế, các đơn vị trong khối tài chính và các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Đồng chí yêu cầu trong những tháng cuối năm, ngành Thuế, các đơn vị trong khối tài chính và các huyện, thành phố cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2021. Ngành Thuế quản lý chặt chẽ nguồn thu phát sinh để đón đầu thu nộp kịp thời; tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính về thuế một cách nhanh nhất; tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế đối với nhà nước; phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thu trong quý IV/2021, trong đó tập trung vào các khoản thuế còn nợ đọng, thuế ngoài quốc doanh, thuế xây dựng cơ bản vãng lai. Đối với các xã, ngành, huyện, thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế trong quản lý thu đối với các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; hoàn thiện các thủ tục về đất đai của các dự án để sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, làm cơ sở để ngành Thuế đón đầu thu tiền sử dụng đất.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 6/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức đón công dân tỉnh Thái Bình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam (Bình Dương, Đồng Nai, Long An). Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt. Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và đề xuất của một số tỉnh khu vực phía Nam, nhằm hỗ trợ công dân tỉnh Thái Bình đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An gặp khó khăn do dịch Covid-19 có nhu cầu trở về địa phương nơi cư trú, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức đón công dân trở về tỉnh.

Tại cuộc họp, trên cơ sở dự thảo kế hoạch, các đại biểu tập trung thảo luận về các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ và không thuộc diện được hỗ trợ đón về tỉnh; các trường hợp ưu tiên; công tác đăng ký tiếp nhận, dự kiến các đợt và số lượng người được hỗ trợ; địa điểm đón, việc quản lý các trường hợp sau khi đón; thời gian đón và phương tiện đón; nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất chủ trương đón công dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trở về địa phương. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt, năng lực cách ly, năng lực đón, tiếp nhận công dân trở về địa phương bảo đảm các điều kiện cho phép. Vì vậy, việc tổ chức đón công dân đang mắc kẹt ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam về tỉnh là việc làm thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của tỉnh. Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về các điều kiện tổ chức tiếp nhận, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết việc đón công dân trở về địa phương. Tuy nhiên, để việc đón công dân trở về địa phương bảo đảm an toàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu việc xây

dựng kế hoạch phải được triển khai đồng bộ; tổ chức chặt chẽ công tác phòng, chống dịch. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, tổng hợp số lượng công dân có nhu cầu trở về tỉnh và xây dựng kế hoạch đón từng đợt. Kinh phí thực hiện sẽ huy động từ nguồn xã hội hóa, từ ngân sách tỉnh và trách nhiệm của công dân; Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế có phương án cụ thể.

Về việc đón công dân sau khi trở về tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất việc tổ chức đón sẽ thực hiện sau ngày 10/10. UBND các huyện, thành phố bố trí khu cách ly tập trung, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Các ngành phối hợp chặt chẽ trong quá trình đón, tiếp nhận công dân; giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, giám sát người về tỉnh; lực lượng quân đội chuẩn bị công tác hậu cần. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện.

Chiều ngày 6/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Nội vụ báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp giáo viên hợp đồng lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày 31/12/2015; kế hoạch thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm 31/7/2021, tổng số giáo viên, nhân viên hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm trước ngày 31/12/2015 của các bậc học có 287 người thuộc 5 huyện, thành phố. Trong đó, giáo viên hợp đồng chưa có chủ trương tuyển dụng là 220 người. Về kế hoạch thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ báo cáo phương án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh Thái Bình. Về kế hoạch tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025, Sở Nội vụ báo cáo phương án thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường THPT; trường tiểu học và THCS; bậc học mầm non trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các

đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương tuyển dụng đặc cách 1 lần đối với các trường hợp giáo viên, nhân viên hợp đồng đủ điều kiện theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC, ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ. Thực hiện phương án tuyển dụng trong phạm vi huyện, thành phố; sau khi UBND tỉnh có chủ trương đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, đồng chí cơ bản nhất trí với kế hoạch thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025 theo đề xuất của Sở Nội vụ.

Sáng ngày 6/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo dự thảo đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022; kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm mô hình "Thấp sáng đường quê" trong xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Vụ xuân, vụ hè năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu sử dụng có hiệu quả 75.500ha đất lúa, trong đó lúa chất lượng cao đạt 40 - 45% diện tích, năng suất 71 tạ/ha trở lên; diện tích có liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm đạt từ 15% trở lên; phục hồi 1 - 2 giống lúa truyền thống có chất lượng cao ở địa phương để xây dựng nhãn hiệu gạo. Diện tích gieo trồng cây màu xuân từ 15.000ha trở lên; xây dựng 3 - 4 vùng nguyên liệu để gia tăng giá trị sản phẩm đồ xanh, lạc đỏ, khoai lang của tỉnh. Tận dụng mọi quỹ đất để mở rộng cây màu hè, phấn đấu diện tích đạt 11.000ha trở lên. Để

đạt được mục tiêu trên, ngành Nông nghiệp đề ra 7 nhóm giải pháp chính, trong đó đề xuất cơ chế hỗ trợ vụ xuân, hè năm 2022: hỗ trợ kinh phí diệt chuột, nhân giống khoai tây vụ xuân, xây dựng các mô hình gia tăng giá trị sản xuất.

Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình hệ thống điện "Thấp sáng đường quê" trong xây dựng NTM năm 2021 mỗi huyện 10 xã, thành phố Thái Bình 1 xã; trong đó, ưu tiên các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được hỗ trợ trước. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, kinh phí còn lại từ các nguồn: người dân đóng góp, xã hội hóa hoặc hỗ trợ của huyện/xã (nếu có).

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa mùa đã đến kỳ thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", tránh ảnh hưởng do thời tiết bất thuận; tập trung tiêu nước đê trong hệ thống, giải tỏa vật cản trên sông trục, mương máng để phòng mưa lớn gây ngập úng cho lúa và cây màu.

Thống nhất quan điểm, mục tiêu, giải pháp đề ra trong dự thảo đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có dự báo, tổng kết việc thực hiện 7 mô hình thí điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo ở vụ mùa năm 2021 để nhân rộng trong năm 2022. Đối với cơ chế hỗ trợ ở vụ xuân, vụ hè năm 2022, trên cơ sở đề xuất của các huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tiếp tục hỗ trợ kinh phí diệt chuột, cấp kinh phí cho các địa phương để triển khai chủ động, hiệu quả; hỗ trợ nhân giống khoai tây vụ xuân.

Về kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm mô hình hệ thống điện "Thấp sáng đường quê" trong xây dựng NTM năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngay sau khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ các xã xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện nghị quyết; chủ trì, kiểm tra, tổng hợp các danh mục công trình của các huyện, thành phố để xuất theo đúng thứ tự ưu tiên và tham mưu phê duyệt hỗ trợ. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ các địa phương; xây dựng hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh quyết toán theo quy định. Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình xây dựng hướng dẫn thiết kế mẫu và các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành để các địa phương tổ chức thực hiện; xây dựng phương án thẩm định sau khi các công trình hoàn thành; phối hợp với các đơn vị đánh giá hiệu quả mô hình để nhân rộng. Các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch của huyện, thành phố đến các xã; tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của chương trình "Thấp sáng đường quê" để nhân dân hiểu, tích cực tham gia; rà soát, lựa chọn các xã có đủ điều kiện để đăng ký thực hiện thí điểm trong năm 2021 bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các xã đăng ký mô hình thí điểm thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư theo đúng quy định. Quá trình thực hiện phải bảo đảm an toàn, mỹ quan, tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức.

NHÓM PHÓNG VIÊN



Nông dân huyện Đông Hưng thu hoạch lúa mùa.

TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

của người dân; tăng cường duy tu, bảo trì các công trình giao thông; tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, nhất là xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải đã lập hơn 60 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hơn 370 triệu đồng; xử lý hơn 50 lượt xe vi phạm quá tải trọng, phạt tiền hơn 1 tỷ 200 triệu đồng. Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố kiểm tra, xử lý hơn 12.700 trường hợp vi phạm, tước hơn 2.300 giấy phép lái xe; riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn 430 trường hợp, phạt tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, qua hệ thống camera giám sát an ninh đã phát hiện và xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1 tỷ đồng. Về tai nạn giao thông, 9 tháng năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 44 người, bị thương 78 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 6 vụ, tăng 5 người chết, giảm 18 người bị thương. Riêng đường thủy xảy ra 1 vụ nhưng không có thiệt hại về người.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng năm 2021, phân tích những hạn chế, tồn tại và một số giải pháp bảo đảm trật tự ATGT những tháng cuối năm; trong đó, tập trung vào các giải pháp giảm số vụ tai nạn giao thông, số người chết và người bị thương do tai nạn giao thông.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh ghi nhận sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương trong triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như tai nạn giao thông ở một số địa phương hiện nay vẫn tăng do lưu lượng tham gia giao thông giảm; tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra phức tạp; giao thông nông thôn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; số người chết vì tai nạn giao thông trong độ tuổi lao động ở mức cao; hệ thống đường giao thông nhiều nơi xuống cấp; tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT

làm nơi buôn bán vẫn còn diễn ra ở một số nơi...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh đề nghị thời gian tới các địa phương, đơn vị cần rà soát lại nhiệm vụ quý IV theo kế hoạch UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh giao kiến sẽ tăng cao; xử lý dứt điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả;

Ban ATGT tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT; các cấp, ngành, đoàn thể, ban ATGT các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT kết hợp với phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thời gian tới lưu lượng người về tỉnh dự kiến sẽ tăng cao; xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái

lấn chiếm hành lang ATGT; rà soát, khắc phục những điểm bất cập trên các tuyến đường, nhất là các điểm xuống cấp về hạ tầng giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông, lắp đặt thêm hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, gỡ giảm tốc...; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông để sớm đưa vào hoạt động, giúp lưu thông thuận lợi và giảm tải cho các tuyến đường cũ...



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Vũ Thư thực thi nhiệm vụ.